

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 27 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2565

ไตรมาส 1 ส่งออกข้าว 1.7 ล้านตัน โดฟง 48% คาด เม.ย. ฉลุยอีก 7 แสนตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าว คาดส่งออกข้าวไทย เดือนเมษายน 2565 และ 7 แสนตัน หลังกำลังซื้อประเทศผู้นำเข้าพื้น ไตรมาส 1 ส่งออกโต 48% ปริมาณ 1.7 ล้านตัน

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมคาดว่าในเดือนเมษายน 2565 การส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ 700,000 ตัน เนื่องจากตลาดหลักที่สำคัญในแถบตะวันออกกลาง เช่น อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ตลาดแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ แองโกลา โมซัมบิก รวมทั้งตลาดอเมริกา เช่น สหรัฐ แคนาดา จะยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอุปทานเพียงพอสำหรับบริโภคในประเทศในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังเริ่มฟื้นตัว

ขณะที่หลายประเทศเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น ประกอบกับภาวะค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลงส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ดีขึ้น โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 อยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 413-417, 343-347 และ 343-347 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ ด้านราคาข้าวหนึ่งไทยอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ข้าวหนึ่งของอินเดีย และปากีสถานอยู่ที่ 358-362 และ 386-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ส่วนการส่งออกข้าวในเดือนมีนาคม 2565 มีปริมาณ 647,608 ตัน มูลค่า 11,085 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออก เพิ่มขึ้น 1.8% และ 6.6% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่มีปริมาณ 635,919 ตัน มูลค่า 10,396 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ชนิดข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากผู้นำเข้าต่างเร่งนำเข้าข้าวเพื่อชดเชยสต็อกข้าวในประเทศที่ลดลง ประกอบกับยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการค้าของโลกและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยในเดือนมีนาคม 2565 มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 307,530 ตัน ลดลง 13.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรัก เยอรมัน โมซัมบิก จีน แองโกลา ญี่ปุ่น เป็นต้น

ขณะที่ข้าวหนึ่งมีการส่งออกปริมาณ 116,618 ตัน เพิ่มขึ้น 83.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลัก เช่น แอฟริกาใต้ เบนิน แอลจีเรีย โมร็อกโก เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ตันข้าว) มีปริมาณ 143,063 ตัน เพิ่มขึ้น 27.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดประจำ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฮองกง แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เป็นต้น

จากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2565) มีปริมาณ 1,743,280 ตัน มูลค่า 29,468.2 ล้านบาท (903.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 48.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่ส่งออกปริมาณ 1,173,556 ตัน มูลค่า 22,529.1 ล้านบาท (757.3 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยตั้งเป้าส่งออกข้าว 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.38%

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบเป้าหมายในการส่งออกข้าวของไทยในปี 2565 ที่ 7 ล้านตัน ตามที่กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายดังกล่าว โดยเพิ่มขึ้น 14.38% จากปีก่อน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ระบุ คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ หรือ นบข. ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรับทราบเป้าหมายในการส่งออกข้าวของไทยในปี 2565 ที่ 7 ล้านตัน ตามที่กรมการค้าต่างประเทศและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายดังกล่าว โดยเพิ่มขึ้น 14.38% จากปีก่อน

ปัจจัยบวกของการส่งออกข้าวของประเทศไทยในปีนี้ คือ ราคาข้าวไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกมากขึ้น เพราะในส่วนของข้าวขาวเจ้าของไทยมีราคาต่ำกว่าเวียดนามประมาณ 5% ทำให้สามารถที่จะแข่งขันกับเวียดนามได้

นอกจากนั้นในปีนี้มีปริมาณข้าวออกมาสู่ตลาดมาก จากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนและไม่มีปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งค่าเงินบาทที่อ่อนค่าที่เป็นปัจจัยหนุนการส่งออกข้าวของไทยไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบจากยูเครน - รัสเซีย ที่ทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องราคาอาหารสัตว์แพงจึงมีการนำข้าวตกลูกจากไทย เช่น ข้าวหัก เพื่อนำไปทำอาหารสัตว์ ซึ่งทำให้โอกาสในการขายข้าวของไทยไปในต่างประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางการขนส่งเพิ่มขึ้นใหม่อย่างเส้นทางรถไฟจีน - ลาว ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกในการขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนท่ามกลางปัญหาขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าและระวางเรือ อีกทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครนจะไม่ส่งผลกระทบต่อส่งออกข้าวไทยมากนัก ส่วนอุปสรรคหลักของการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ ยังคงเป็นปัญหาค่าระวางที่ปรับตัวสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

“ตลาดการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้นี้ยังคงเน้นไปที่ตลาดที่เป็นคู่ค้าและมีความต้องการข้าวของไทยมาก ได้แก่ จีน ตะวันออกกลาง และในแอฟริกา รวมทั้งมียอดสั่งซื้อจากสหรัฐที่เข้ามาในช่วงต้นปีซึ่งคาดว่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติม”

ส่วนการส่งออกข้าวไตรมาสแรกปีนี้มีจำนวน 1.76 ล้านตัน มากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย และปริมาณข้าวที่ผลิตในปีนี้อาจจะเพิ่มขึ้น 5.4 แสนตัน หรือ 0.62% จากปีก่อนที่ผลิตได้ 41.16 ล้านตัน
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ส่งออกไทย ไตรมาส 2 ยังสดใส โต 5% ยังเฝ้าระวังสงครามกระทบ

สรท. เผยการส่งออกของไทยไตรมาส 2 ยังสดใสโต 3.5-5% แต่ยังเฝ้าระวัง สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่กระทบต่อราคาน้ำมัน ส่งผลต้นทุนในภาพรวมสูงขึ้น และรัฐต้องเข้าติดตามดูแลเงินเฟ้อ เพิ่มช่องทางส่งออก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท. คาดการณ์การส่งออกไทยในไตรมาสที่สองของปี 2565 เติบโต 3.5 – 5% โดยยังคงคาดการณ์รวมปี 2565 ทั้งปีที่ 5% โดยการส่งออกจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายนั้น

ค่าเงินบาทของไทยอ่อนค่านอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่าง ยุโรป เอเชีย เอเซียใต้ ตะวันออกกลาง ยังมีความต้องการสินค้าสูง ทำให้การส่งออกของไทยขยายตัว สินค้าที่ส่งออกเติบโตยังอยู่ในกลุ่มรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น

ปัจจัยปัจจัยเสี่ยงอุปสรรคสำคัญในปี 2565

1) สถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซีย ส่งผลต่อการค้าโลกชะลอตัวโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่รัสเซียและยูเครนมีศักยภาพในการส่งออกไปทั่วโลก เช่น น้ำมัน แร่ธรรมชาติ และสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ปุ๋ย ปรับตัวสูงขึ้นและขาดแคลน ล่าสุตรัสเซียเริ่มดัดแปลงพลังงานให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียแล้ว

2) ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับน้ำมันมีมูลค่าสูงขึ้น ในทางกลับกันส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกือบทุกประเภทรวมถึงต้นทุนการขนส่งที่ต้องปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกราคาพลังงานในตลาดโลก ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัวทั่วโลก

3) ค่าระวางปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังทรงตัวในระดับสูง ในเส้นทางยุโรปจากภาพรวมความขัดแย้งของรัสเซียยูเครน ส่วนเส้นทางสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกค่าระวางยังปรับเพิ่มขึ้นจากภาพรวมความต้องการในการขนส่งยังคงอยู่ในระดับสูงขณะที่จีนอยู่ในช่วงประกาศ Lockdown เชียงไฮ้ ที่เป็นท่าเรือหลักส่งผลให้ปัญหาเรือ Delay รอเทียบท่ามากกว่า 1 สัปดาห์ สายเรือมีการทำ Blank Sailing ผู้ประกอบการบางส่วนเริ่มเลี่ยงการขนส่งเข้าไปที่ท่าเรือหลัก

4) แรงงานในภาคการผลิตขาดแคลนต่อเนื่อง ประกอบกับอาจมีแนวโน้มต้นทุนการจ้างงานที่ปรับตัวสูงขึ้น กระทบภาคการผลิตที่กำลังเผชิญเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูงอยู่ก่อนแล้ว

5) ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน อาทิ เซมิคอนดักเตอร์, เหล็ก, แร่ธรรมชาติ, สินค้าอุปโภคบริโภคขั้นต้นและขั้นกลาง เป็นต้น

6) สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 หลายประเทศเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไทยที่เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้การเดินทางทั้งท่องเที่ยวและทำธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้น ขณะที่บางประเทศยังคงเข้มงวดในเรื่องของมาตรการตรวจสอบโควิดก่อนเข้าประเทศ อาทิ ประเทศจีน ที่ล่าสุดมีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากท่ามกลางการแพร่กระจายของโควิดโอไมครอนที่สามารถติดต่อได้ง่าย อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มีข้อเสนอแนะที่สำคัญประกอบด้วย คือ การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ โดยขอให้ภาครัฐพิจารณาการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำโดยอ้างอิงจากปัจจัยการปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อเป็นหลัก พร้อมทั้งบริหารจัดการอัตราเงินเฟ้อไม่ให้ปรับตัวสูงเกินกว่า 5% เพื่อให้ผู้ประกอบการไม่แบกรับภาระที่สูงจนเกินไป และขอให้พิจารณาปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการมีต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเฉลี่ยต่อคนประมาณ 12,000 บาท ดังนั้นหากปรับขึ้นมากเกินไปอาจกระทบกับธุรกิจในระดับ SME ที่กำลังฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 และยังไม่มีความเพียงพอที่จะปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้ในเวลานี้

นอกจากนี้ ต้องการให้ภาครัฐต้องพิจารณาควบคุมหรือปรับลดค่าใช้จ่ายภาคประชาชนในการดำรงชีวิต เช่น ค่าเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (Mass transportation) ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าพลังงาน (น้ำมันและก๊าซหุงต้ม) และต้นทุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ทั้งด้านแรงงานและเครื่องจักร แทนที่การควบคุมราคาสินค้าของผู้ประกอบการ ท่ามกลางการปรับตัวเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต อาทิ ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งหากต้นทุนของผู้ประกอบการต่ำ จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการต้นทุนในระบบและไม่

จำเป็นต้องผลักดันทุนไปให้แก่ผู้บริโภค อีกทั้ง รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันในประเทศให้อยู่ระดับที่เหมาะสมผ่านเครื่องมือหรือกลไกในการควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคมากเกินไป

และเร่งมองหาช่องทางขยายตลาดเพิ่มเติมทั้งกลุ่มตลาดศักยภาพระดับรองที่อาจเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่สามารถทดแทนกลุ่มสินค้าที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศรัสเซียและยูเครน เร่งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าเพื่อยกระดับ/กระตุ้นให้เกิด Trade activity ในลักษณะ Exhibition / Business matching ระหว่างกันให้มากขึ้น รวมถึงเร่งผลักดันการค้าเข้าสู่ตลาด RCEP ให้มากที่สุด เพื่อใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อคส. จัดตั้งคณะทำงานโละสต็อกข้าวสาร 2 แสนตัน ชีดเส้นปิดจ๊อบ ก.ย. 65

อคส.เตรียมตั้งคณะทำงานระบายข้าวสาร 2 แสนตัน หลังนบข.ไฟเขียว 74,000 ตันสุดท้าย ยึดหลักเกณฑ์เดิม แบ่ง 3 กลุ่ม ไปทั่วไป ข้าวอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมพลังงาน ชีดเส้นปิดจ๊อบได้ ก.ย. 65 นี้

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน เห็นชอบให้ อคส. ดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้เป็นไปตามมติ นบข. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จำนวน 74,878.203 ตัน ดำเนินการเปิดระบายข้าวได้ รวมกับของเดิมที่รอระบายอีก 1.3 แสนตัน จะส่งผลให้ อคส. เปิดระบายข้าวรอบนี้กว่า 2 แสนตัน เป้าหมายระบายให้หมดภายในเดือนกันยายน 2565 นี้

เบื้องต้น หลังจาก นบข. เห็นชอบให้ อคส. เปิดการระบายข้าวในสต็อก คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ อคส. จะเร่งจัดตั้งคณะทำงานระบายข้าวขึ้นมา เพื่อที่จะวางแผนการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องประกาศการประมูลเมื่อไร อย่างไร เพราะไม่ต้องการจำกัดระยะเวลาการทำงานของคณะทำงานระบายข้าวมากเกินไป แต่หากระยะเวลาเป้าหมายที่จะต้องระบายให้หมดภายในเดือนกันยายน 2565 นี้ไม่ทัน ก็อาจจะขอขยายระยะเวลาการประมูลออกไปได้ เพื่อให้สอดคล้องการกับการทำงานมากที่สุด

สำหรับหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลจำนวนกว่า 2 แสนตันนั้น ยังคงยึดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดิม โดยจะเปิดประมูลข้าวใน 3 กลุ่ม คือ การประมูลข้าวเป็นไปทั่วไป และการประมูลข้าวเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมพลังงาน อย่างไรก็ตาม ก็มีเป้าหมายที่ต้องการเร่งเปิดระบายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่ 29 ขดเซย 3 ชนิด “เปลือกเหนียว”รับเงินสูงสุด

“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 29 ขดเซย 3 ชนิด เหตุข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาทะลุเพดานประกัน เผย “ข้าวเปลือกเหนียว” ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย “ข้าวเปลือกข้าว”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยว่า วันที่ 29 เม.ย.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1

งวดที่ 29 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุนวันที่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 22-28 เม.ย.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคา สูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

สำหรับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 29 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 12,511.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,488.68 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,937.23 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,062.77 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,910.86 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,089.14 บาท โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 29 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 23,818.88 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 31,883.10 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 33,426.24 บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ขวนาขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 10%

อธิบดีกรมการข้าวเผย ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดในเดือนเมษายนปรับสูงขึ้นกว่าเดือนมกราคม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ รองลงมาเป็นข้าวปทุมธานี สืบเนื่องจากโรงสีรับซื้อเพื่อสีจำหน่ายและเก็บสต็อกเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการต้องการซื้อข้าวเพื่อใช้ส่งมอบให้ลูกค้าและต่างประเทศจึงเสนอราคาซื้อสูงขึ้นซึ่งเป็นผลต่ออย่างยิ่งต่อขวนาทั่วประเทศ

นายณัฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าวกล่าวว่า สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าววิเคราะห์ราคาข้าวเปลือกทุกชนิดของเดือนเมษายน 2565 โดยเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมาพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเพิ่มมากที่สุด รองลงมาเป็นข้าวปทุมธานี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับรายชนิดข้าวมีดังนี้

- ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตันละ 12,500-11,213 บาท เพิ่มขึ้น 1,287 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.47
- ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิภาคกลางและภาคเหนือตันละ 12,000-10,630 บาท เพิ่มขึ้น 1,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88
- ราคาข้าวเปลือกปทุมธานีตันละ 11,000-9,816 บาท เพิ่มขึ้น 1,184 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.06
- ราคาข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8,500-8,156 บาท เพิ่มขึ้น 344 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.22
- ราคาข้าวเปลือกเหนียวตันละ 10,100-9,773 บาท เพิ่มขึ้น 327 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34

ทั้งนี้ ราคาข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวและข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย โรงสีบางรายต้องการสินค้าเพื่อใช้และเก็บสต็อก พร้อมกันนี้โรงงานอาหารสัตว์หันมารับซื้อข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปเป็นข้าวกล้องเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์แทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวต่อว่า จากการวิเคราะห์ราคาข้าวสารทุกชนิดของเดือนเมษายน 2565 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมพบว่า ข้าวหอมมะลิข้าวเจ้าและข้าวปทุมธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ข้าวเหนียวมีแนวโน้มลดลง ดังนี้

– ราคาข้าวสารหอมมะลิ 100% ต้นละ 26,900-23,250 บาท เพิ่มขึ้น 3,650 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.69

– ราคาข้าวสารปทุมธานีต้นละ 21,900-18,710 บาท เพิ่มขึ้น 3,190 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.05

– ราคาข้าวสารเจ้า 100% ต้นละ 14,500-13,010 บาท เพิ่มขึ้น 1,490 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.45 ส่วนข้าวสารเจ้า 5% และข้าวสารเจ้า 25% ราคาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

– ราคาข้าวสารเหนียว 10% ต้นละ 19,800-20,300 บาท ลดลง 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.46

สำหรับสาเหตุที่ราคาข้าวสารทั้งข้าวเจ้า ข้าวนี้ ปลายข้าวหอมมะลิ และปลายข้าวปทุมธานีปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการซื้อข้าวเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการส่งมอบให้กับลูกค้าและต่างประเทศจึงเสนอราคาซื้อราคาสูงเพื่อให้ได้สินค้าตามปริมาณและคุณภาพข้าวที่ต้องการ โดยความต้องการรับซื้อและราคาที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อชาวนาอย่างมาก

ที่มา สำนักข่าวไทย

ขงแก้วิกฤติอาหารสัตว์ขาด เว้นมาตรการ 3 ต่อ 1 เพิ่มโควตานำเข้า 6 แสนตัน ภาษี 0%

“จรินทร์” เป็นประธานการประชุม นบขพ. และคณะกรรมการนโยบายอาหาร มีมติผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 เพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดเป็น 6 แสนตัน ลดภาษีเหลือ 0% ชั่วคราว 3 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ พร้อมทำเรื่องเสนอ ครม. อนุมัติทันที

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมได้มีมติในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน (มาตรการ 3 ต่อ 1) เป็นการชั่วคราวก่อน คือ ระหว่างเดือนพ.ค.-31 ก.ค.2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

ทั้งนี้ ยังได้อนุมัติเพิ่มโควตานำเข้าข้าวโพดภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) จากเดิมให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นำเข้าไม่เกิน 54,700 ตัน เป็นให้ อคส. และผู้นำเข้าทั่วไปนำเข้าได้ ปริมาณ 600,000 ตัน ภายในเดือนพ.ค.-31 ก.ค.2565 โดยลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราว ในช่วง 3 เดือนนี้ และกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ด้วย

สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ทั้ง 3 ช่องทาง ทั้งจากการผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 การนำเข้าภายใต้ WTO และการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน กำหนดปริมาณไว้รวมกันจะต้องไม่เกิน 1,200,000 ตัน ซึ่งรวมข้าวบาร์เลย์ด้วย และให้ตั้งคณะกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินการผลดำเนินการทั้งหมด โดยสามารถเสนอให้ทบทุนหรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม

นายจุนทรกล่าวว่า มติแก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ดังกล่าว จะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานุมัติต่อไป คาดว่า เร็วสุดน่าจะเป็นวันที่ 3 พ.ค.2565 เพราะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลน เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตอาหารสัตว์ป้อนให้กับผู้เลี้ยงสุกร ไก่ ไข่ไก่ และไม่ให้กระทบต่อราคาเนื้อสัตว์ปลายทางถึงผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับความจริงว่าราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น บางส่วนสูงกว่าในประเทศ จึงเป็นที่มาของการปรับลดภาษีนำเข้า เพื่อให้ต้นทุนนำเข้าไม่สูงเกินไป และเมื่อผู้ผลิตนำเข้ามาแล้ว มีต้นทุนมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง ซึ่งกรมการค้าภายในจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณาการปรับขึ้นราคาตามจริง ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ว่าไม่ควรเกินเท่าไร แต่อาจจะขอความร่วมมือ เช่น เดิมกำไร 10% เหลือ 5% ได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้รับภาระต้นทุนมากเกินไป แล้วไม่ไปขึ้นราคาจนกระทบผู้บริโภค

การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ 1.ผู้แทนส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง 2.ผู้แทนสภาเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง 3.สมาคมการค้าพืชไร่ 4.สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมู และไก่เนื้อ 5.สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์
ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

xx

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวอยู่ในระดับทรงตัวขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีมากขึ้น จากการที่กำลังมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับ 415 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยวงการค้าคาดว่า ราคาข้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเก็บเกี่ยวข้าวใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้ผู้ค้าข้าวบางส่วนถึงเลที่จะทำสัญญาขายข้าวฉบับใหม่ในช่วงนี้เพื่อรอให้ราคาข้าวปรับตัวขึ้นก่อน

ข้อมูลการส่งออกข้าวในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าในช่วงเดือนเมษายน 2565 มีข้าวประมาณ 300,990 ตัน และในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ มีอีกประมาณ 40,000 ตัน ที่ถูกขนถ่ายขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ คิวบา และประเทศในแถบแอฟริกา

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the General Statistics Office) ว่า ข้อมูลการส่งออกข้าวในเบื้องต้นในเดือนเมษายน 2565 มีจำนวนประมาณ 550,000 ตัน มูลค่าประมาณ 273 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน 2565) เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 2.05 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 1.04 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 4.4% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 9 เมษายน-5 พฤษภาคม 2565 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 17 ลำ เข้ามาอรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 174,550 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) ประกาศราคาส่งออกข้าวประจำวันที่ 26 เมษายน 2565 ดังนี้

1.ข้าวหอม Malys Angkor (Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 770 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 760 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 2.ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 740 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 3.ข้าวขาว (Premium White Rice / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เพิ่มขึ้นจากราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 4.ข้าวึ่ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 485 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) ลดลงจากราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 565 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

5.ข้าวหอมอินทรี (Organic Premium Jasmine Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 1,280 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 6.ข้าวขาวอินทรี (Organic White Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 960 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 7.ข้าวึ่งอินทรี (Organic Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,120 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 1,120 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

8.ข้าวกล้องหอม (Brown Jasmine Rice) ราคาอยู่ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 690 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) 9.ข้าวกล้อง (Brown Rice) ราคาอยู่ที่ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB) เท่ากับราคาวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ 450 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (FOB)

ที่มา *Oryza.com*

จีน

ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2565) จีนนำเข้าข้าวจากปากีสถาน อินเดีย และไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัด ขณะที่การนำเข้าจากเวียดนามและเมียนมาร์ลดลง

จากข้อมูลจากกรมศุลกากรจีน ในไตรมาสแรกของปีนี้ จีนนำเข้าข้าวประมาณ 1.7 ล้านตัน มูลค่า 706 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 14.5% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยจีนนำเข้าข้าวจากประเทศปากีสถาน อินเดีย และไทยเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่นำเข้าจากเวียดนามและเมียนมาร์ลดลง โดยจีนนำเข้าจากเวียดนามประมาณ 131,229 ตัน และจากเมียนมาร์ประมาณ 228,415 ตัน ซึ่งลดลงกว่า 40% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งทำให้เวียดนามตกลงมาอยู่อันดับที่ 5 ของประเทศที่จีนนำเข้าข้าวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้

ทั้งนี้ เมื่อปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าวไปประเทศจีนส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียว และข้าวหอม เช่น ST21, ST24, DT8 แต่ในช่วงต้นปีนี้ จีนได้ลดการนำเข้าข้าวเหนียว แต่ได้เพิ่มการนำเข้าข้าวหอมมากขึ้น ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เวียดนามส่งออกข้าวเหนียวไปประเทศจีนจำนวนประมาณ 65,300 ตัน ลดลงถึง 71.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 227,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกข้าวหอม (เช่น ST21, ST24, DT8) มีจำนวนประมาณ 75,200 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 3.7 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกยังมองในแง่ดีว่าความต้องการนำเข้าข้าวเหนียวของจีนจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวของจีนลดลง และจีนมักจะนำเข้าข้าวเหนียวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 700,000-800,000 ตันในแต่ละปี เพื่อรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศ

ทางด้านการนำเข้าข้าวจากอินเดียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีปริมาณเพิ่มขึ้น 3 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยจีนนำเข้าจำนวนประมาณ 454,374 ตัน ทำให้ในปัจจุบันอินเดียกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดอันดับที่ 2 ของจีน และมีปริมาณน้อยการนำเข้าจากปากีสถานเพียงเล็กน้อย ซึ่งจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวนประมาณ 466,617 ตัน

นอกจากนี้ จีนยังได้เพิ่มการนำเข้าข้าวจากไทยด้วย โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มีการนำเข้าประมาณ 248,529 ตัน เพิ่มขึ้น 77.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Agriculture; USDA) ได้ปรับเพิ่มประมาณการการนำเข้าข้าวของจีนสำหรับปีการเพาะปลูก 2021/22 เป็นจำนวนประมาณ 5.2 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 0.5 ล้านตัน และเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2018/19 โดยสาเหตุหลักมาจากความต้องการนำเข้าข้าวหักจากอินเดียเพิ่มขึ้น

ในอดีต จีนเคยนำเข้าข้าวจากเวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน และไทย แต่การนำเข้าข้าวจากอินเดียพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2021 หลังจากที่มีการยกเลิกข้อจำกัดในการนำเข้าข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (Non-Basmati rice) จากอินเดีย ซึ่งจากข้อมูลของ USDA การนำเข้าข้าวหักของจีนมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาของข้าวหักอยู่ในระดับที่ต่ำ และสามารถนำเข้าผ่านอกระบบโควตาภาษีได้ด้วยอัตราภาษีนำเข้าเพียง 10% โดยข้าวหักที่นำเข้าจะถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และใช้สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารหรือการผลิตสินค้าในกลุ่มแอลกอฮอล์

ที่มา *Oryza.com*

เกาหลีใต้

ในระหว่างการประชุมด้านประสานงานนโยบายที่รัฐสภา (the National Assembly) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 รัฐบาลเกาหลีใต้ได้พิจารณาจะจัดซื้อข้าวประมาณ 126,000 ตัน จากสต็อกส่วนเกินของเกษตรกรเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศลดลงอีกเนื่องจากมีอุปทานข้าวล้นตลาด

ทั้งนี้ จากอุปทานข้าวส่วนเกินจำนวนประมาณ 270,000 ตัน จากปีที่แล้ว รัฐบาลได้จัดซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 144,000 ตัน เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาข้าวในประเทศตกต่ำ แต่เนื่องจากราคาข้าวยังคงปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงตัดสินใจซื้ออุปทานข้าวส่วนที่เหลืออีกประมาณ 126,000 ตัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าวในการประชุมประสานงานนโยบายว่า ราคาข้าวยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการรับซื้อข้าวจำนวน 144,000 ตันก่อนหน้านี้ แต่ราคาข้าวยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการระบาดของ COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ และอุปทานข้าวที่ล้นเกิน และเน้นถึงความจำเป็นที่ต้องใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคา และตลาดข้าว

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับทรงตัว โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ระดับ 361-365 เหรียญสหรัฐต่อดัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะค่าเงินรูปีที่มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ขณะที่อุปทานข้าวในตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการอุดหนุนธัญพืชสำหรับประชาชนออกไปอีก 6 เดือน ทำให้อุปทานข้าวในตลาดมีเพิ่มขึ้น ขณะที่วงการค้าระบุว่า ความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มของข้าวหักที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์

สำนักข่าว the Financial Express รายงานว่า การส่งออกข้าวของอินเดียในปีงบประมาณ 2022/23 (1 เมษายน 2565-31 มีนาคม 2566) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากกว่าปริมาณส่งออกในปีที่แล้ว ที่ส่งออกได้ประมาณ 20 ล้านตัน เนื่องจากสต็อกข้าวในประเทศยังคงมีส่วนเกินจำนวนมาก และคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวข้าว จะได้ผลผลิตดี ประกอบกับคาดว่าจะมีฝนตกในฤดูมรสุมในปี (มิถุนายน-กันยายน) ในระดับปกติ ซึ่งจะช่วยให้การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ได้ผลดี

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2021/22 อินเดียส่งออกข้าวไปยัง 150 ประเทศ โดยส่งออกข้าวบาสมัติเมล็ดยาว (long grain basmati rice) ไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย อิหร่าน และประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆ รวมทั้งส่งไปยังสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ขณะที่การส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติ (non-basmati rice) มีการส่งออกไปยังประเทศเนปาล บังคลาเทศ จีน ไต้หวัน รัสเซีย ตุรกี เวียดนาม จิบูตี มาดากัสการ์ แคมเบอจูน โซมาเลีย มาเลเซีย ไลบีเรีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น

จากการพยากรณ์ผลผลิตธัญพืชครั้งที่ 2 ของปี 2021/22 (the Second Advance Estimates for 2021/22) คาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียในปี 2021/22 คาดว่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 127.93 ล้านตัน (แบ่งเป็นผลผลิตในฤดูกาลผลิต Kharif จำนวน 109.54 ล้านตัน และฤดูการผลิต Rabi จำนวน 18.39 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 11 ล้านตัน จากตัวเลขการผลิตเฉลี่ยในรอบ 5 ปี ที่ 116 ล้านตัน

สำนักข่าว the Financial Express รายงานว่า รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาที่จะเพิ่มปริมาณข้าวภายใต้โครงการปันส่วนอาหารสำหรับประชาชน (free ration scheme) เนื่องจากสต็อกข้าวสาาลีในคลังกลาง (central pool) ของอินเดียมีปริมาณลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี

ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สต็อกข้าวสาาลีของอินเดียในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) มีปริมาณลดลงเหลือ 16.19 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่สต็อกธัญพืชอาหารทั้งหมด (The total food grain stocks) มีปริมาณลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่จำนวนประมาณ 31 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวในท้องถิ่นระบุว่า ปริมาณข้าวสาาลีในปัจจุบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (the National Food Security Act; NFSA) และโครงการ Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) ซึ่งขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยรัฐบาลมีความต้องการใช้ข้าวสาาลีประมาณ 25-26 ล้านตันต่อปี สำหรับการใช้จ่ายตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และอีกประมาณ 10 ล้านตัน สำหรับการดำเนินการตามโครงการ PMGKAY

ทั้งนี้ จากการที่สต็อกข้าวสาาลีไม่เพียงพอ รัฐบาลจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนจากข้าวสาาลีที่จะใช้ภายใต้โครงการ PMGKAY เป็นข้าวแทน ซึ่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) มีสต็อกข้าว

ประมาณ 33.15 ล้านตัน และมีอีกประมาณ 20 ล้านตัน ที่จะรับมาจากโรงสี ซึ่งสวนทางกับปริมาณสต็อกขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน (a buffer norm) ที่ระดับ 13.58 ล้านตัน ณ เดือนเมษายน

มีรายงานว่า โครงการจัดซื้อจัดหาข้าวสาลีของรัฐบาลมีจำนวนลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เนื่องจากการจัดซื้อของภาคเอกชนมีมากขึ้น ซึ่งผู้ค้าต่างคาดกันว่าในปีนี้อันเดียมีโอกาที่จะส่งออกข้าวสาลีได้เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากภาวะอุปทานข้าวสาลีในตลาดโลกตึงตัวจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

เจ้าหน้าที่ทางการทูตของปากีสถานคาดว่า การส่งออกข้าวไปยังประเทศจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ล้านตันในปีนี้ ขณะที่ตามรายงานของสำนักงานศุลกากรจีน (the General Administration of Customs of China; GACC) ในช่วงสองเดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนคิดเป็นมูลค่าประมาณ 132.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 3.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วงสองเดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ของปี 2565 การค้าแบบทวิภาคีระหว่างปากีสถานและจีนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวน 347,434 ตัน มูลค่าประมาณ 132.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 18.07% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 3.83% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 294,240 ตัน มูลค่าประมาณ 127.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ทางด้านนาย Badaruz Zaman ที่ปรึกษาการค้าของสถานเอกอัครราชทูตปากีสถานในกรุงปักกิ่ง (Commercial Counsellor of Pakistan Embassy in Beijing) คาดว่าในปีนี้อีกปากีสถานจะบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวที่จำนวนประมาณ 1 ล้านตันมายังประเทศจีน และภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้า ปากีสถานจะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดไปยังตลาดจีน โดยเขาให้เหตุผลสนับสนุนว่า การใช้เมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตของจีน โดยเฉพาะเครื่องคัดแยกสี จะช่วยเพิ่มการส่งออกข้าวปากีสถานไปยังประเทศจีน

ทั้งนี้ ในปีที่แล้ว (2564) ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากปากีสถานจำนวนประมาณ 973,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 437 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทำให้ปากีสถานเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับสามไปยังประเทศจีน และเขายังได้เสริมว่าผู้บริโภคชาวจีนกำลังใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับข้าวของปากีสถานมากขึ้น

ขณะที่นาย Shamsul Islam Khan อธิบดีรองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมการาจี (Karachi Chamber of Commerce and Industry (KCCI)) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการค้าและการตลาดของ Integra ได้เน้นย้ำถึงสาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นคือ จีนไม่มีระบบโควตาสำหรับการนำเข้าข้าวหัก (broken rice) และมีภาษีนำเข้า (duty) ในอัตราเพียง 10% ในขณะที่ปากีสถานมีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม (Chinese hybrid seed) ของจีนเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลผลิตข้าวของปากีสถานเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ นาย Shamsul Islam Khan ได้ร้องขอให้ทางการจีนรับขึ้นทะเบียนบริษัทของปากีสถานที่สามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนให้มากขึ้น ซึ่งตอนนี้บริษัทของปากีสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีจำนวน 53 ราย รวมทั้งยังขอให้มีการยกเลิกภาษีนำเข้า (duty) ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มการส่งออกข้าวของปากีสถานไปยังจีนได้มากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

อิหร่าน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลอิหร่านได้เปิดไฟเขียวให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาด หลังสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการกักเก็บในคลังสำรองสำหรับการบริโภคตลอดในปีงบประมาณ 1401 ที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 มีนาคม 2566

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้นำข้าวในคลังสำรองดังกล่าวออกมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อพยุงราคาข้าวในประเทศและสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยแล้ว ส่งผลให้ปริมาณข้าวห่อหรือหอรลงไปเป็นจำนวนมาก ทำให้สต็อกคงค้างเหลือเกือบเป็นศูนย์ ซึ่งรวมถึงสต็อกข้าวนำเข้าในคลังของภาคเอกชนด้วย

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้นำข้าวที่อยู่ในโกดังสำรองออกมาจำหน่ายในราคาอุดหนุนเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภครายได้น้อยและปานกลางเกือบหมดสต็อกแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปริมาณข้าวที่ทำให้ราคาจำหน่ายในประเทศพุ่งสูงขึ้นเกือบ 3 เท่าของราคาปกติ รัฐบาลอิหร่านจึงเร่งผลักดันการนำเข้าข้าวในปีงบประมาณ 1401 นี้ พร้อมคาดการณ์ว่าอิหร่านอาจมีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าวสูงถึง 1.5 ล้านตัน

นาย Masih Keshavarz เลขาธิการสมาคมผู้นำเข้าข้าวอิหร่าน (Iranian Rice Importers Association) ได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวท้องถิ่นอิหร่าน Moj News Agency ว่า ในปีนี้ เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30% ประกอบกับการที่ผู้นำเข้าจำเป็นต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ที่รัฐบาลอิหร่านกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าระหว่างประเทศที่ระดับ 1 เทรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 230,000 เรียล

โดยการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศของผู้นำเข้าอิหร่านจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านราคาที่สูงขึ้น ซึ่งนาย Keshavarz เห็นว่าหากรัฐบาลต้องการสนับสนุนการนำเข้าข้าวในปริมาณดังกล่าวอย่างจริงจัง รัฐบาลควรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้นำเข้าข้าวมากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น ลดอัตราภาษีนำเข้าลงเหลือไม่เกิน 6% พร้อมยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวประจำปี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำเข้าข้าวได้ทันกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในปีที่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งหากประมาณการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวเฉลี่ยรายเดือนของประเทศอยู่ที่จำนวน 120,000 150,000 ตัน รัฐบาลอิหร่านจำเป็นต้องนำเข้าข้าวในช่วงครึ่งปีแรก (มีนาคม-สิงหาคม 2565) ปริมาณอย่างน้อย 700,000 900,000 ตัน จึงจะไม่ต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนข้าวและสามารถรักษาดุลสำรองภายในประเทศได้

ในปีงบประมาณปัจจุบัน รัฐบาลอิหร่านยังคงเดินหน้านโยบายการจำกัดพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยห้ามปลูกข้าวในพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ นอกเหนือไปจากพื้นที่ใน 2 จังหวัดทางตอนเหนือของประเทศซึ่งได้แก่ จังหวัดกิлян และจังหวัดมาฆานดาราน ที่ติดกับทะเลสาบแคสเปียน เท่านั้น โดยมีสาเหตุมาจากภาวะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในการเกษตร ดังนั้น จึงคาดการณ์ได้ว่าในปีงบประมาณ 1401 ปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศจะมีปริมาณลดลง (ในสถานการณ์ปกติอิหร่านผลิตข้าวในประเทศได้ประมาณ 2.3 2.8 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการบริโภคโดยรวมมีปริมาณ 3.6-3.8 ล้านตันต่อปี)

ดังนั้น จึงคาดว่าในปี 1401 นี้ ข้าวที่ผลิตในประเทศซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมของตลาด จะมีราคาสูงขึ้นและอาจจะขาดตลาดก่อนสิ้นปีงบประมาณอย่างแน่นอน โดยในปัจจุบันข้าวที่ผลิตในอิหร่านมีราคาจำหน่ายปลีกอยู่ที่

กิโลกรัมละ 1,500,000 เรียล (ประมาณ 182.97 บาท) ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมาก โดยคาดว่าผู้มีบริโภคเพียงประมาณ 5% ของจำนวนประชากรเท่านั้นที่สามารถจัดหาข้าวดังกล่าวมาบริโภคเป็นประจำได้ ทำให้ปัจจุบันข้าวอิหฺร่านได้กลายเป็นสินค้าหรูหราที่รัฐบาลยังไม่อยู่ในสถานภาพที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือควบคุมราคาได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอิหฺร่านยังคงให้ความสำคัญกับการเพาะปลูกข้าวภายในประเทศ โดยที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรอิหฺร่านได้ให้แรงจูงใจและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมากมาย เช่น การจำหน่ายปุ๋ยและต้นกล้าราคาถูก การให้เงินกู้ยืมและเงินสนับสนุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีในการผลิต การประกันราคาข้าวซื้อข้าวหลังสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นต้น แต่ถึงกระนั้นปริมาณผลผลิตข้าวในประเทศก็ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอิหฺร่าน

ทั้งนี้ จากประสบการณ์ที่รัฐบาลอิหฺร่านเคยประสบมาในปีงบประมาณ 1400 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ราคาข้าวในอิหฺร่านขยับตัวสูงขึ้นกว่า 3 เท่า และเกิดปัญหาขาดแคลนข้าวจนต้องมีการนำข้าวในคลังสำรองทั้งของรัฐและเอกชนออกมาจำหน่ายเกือบหมด ส่งผลให้ในปีงบประมาณใหม่นี้ รัฐบาลอิหฺร่านจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการนำเข้าโดยสนับสนุนให้มีการเจรจาและนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเร็วขึ้น ในปริมาณที่มากกว่าปริมาณเฉลี่ยรายเดือนดังเช่นในปีที่ผ่านมา เพื่อเติมเต็มคลังสำรองที่มีปริมาณพร่องไปและลดแรงกดดันด้านราคาที่สูงมากในปัจจุบัน โดยคาดการณ์ว่าตลาดนำเข้าหลักของอิหฺร่านประมาณ 80% จะยังคงเป็น อินเดีย และ ปากีสถาน ส่วนการนำเข้าข้าวราคาถูกจากตลาดอื่นๆ ก็จะมีเช่นกัน โดยเฉพาะจากตลาดเวียดนามและไทย

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2564-26 เมษายน 2565 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 855,370 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.63% เมื่อเทียบกับจำนวน 680,864 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 204,078 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 71.19% เมื่อเทียบกับจำนวน 119,209 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 651,293 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 561,655 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 359,910 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 74.47% เมื่อเทียบกับจำนวน 206,287 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 เมษายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 32,777 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-26 เมษายน 2565 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย อิตาลี 142,7687 ตัน เนเธอร์แลนด์ 133,723 ตัน ฝรั่งเศส 133,557 ตัน สเปน 111,873 ตัน โปแลนด์ 62,524 ตัน เยอรมนี 49,399 ตัน เบลเยียม 48,073 ตัน บัลแกเรีย 41,414 ตัน โปรตุเกส 40,666 ตัน สาธารณรัฐเชค 23,170 ตัน สวีเดน 21,105 ตัน ไอร์แลนด์ 11,226 ตัน ลิทัวเนีย 6,867 ตัน เดนมาร์ค 6,430 ตัน สโลวาเกีย 4,029 ตัน ออสเตรีย 3,653 ตัน ไชปรัส 2,998 ตัน โรมานี 2,901 ตัน ฟินแลนด์ 2,784 ตัน ฮังการี 2,371 ตัน มอลต้า 1,573 ตัน กรีซ 1,553 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-25 เมษายน 2565 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 108,147 ตัน ลดลง 12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 36,408

ตัน เพิ่มขึ้น 76.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 30,404 ตัน ลดลง 15.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอาร์เจนตินา 20,961 ตันเพิ่มขึ้น 167.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 20,848 ตันเพิ่มขึ้น 216.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 144,400 ตัน เพิ่มขึ้น 114.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 106,299 ตัน เพิ่มขึ้น 25.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 95,060 ตัน เพิ่มขึ้น 38.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 54,262 ตัน ลดลง 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเวียดนามจำนวน 50,936 ตัน เพิ่มขึ้น 49.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 246,771 ตัน เพิ่มขึ้น 120.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรูกวัยจำนวน 18,579 ตัน เพิ่มขึ้น 119.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 18,199 ตัน เพิ่มขึ้น 49.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 17,952 ตัน เพิ่มขึ้น 142.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 13,960 ตัน เพิ่มขึ้น 64.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-25 เมษายน 2565 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สเปน 51,066 ตัน เนเธอร์แลนด์ 50,734 ตัน เบลเยียม 50,050 ตัน โปรตุเกส 37,769 ตัน อิตาลี 32,925 ตัน บัลแกเรีย 20,860 ตัน ฝรั่งเศส 19,907 ตัน โปแลนด์ 17,088 ตัน เยอรมนี 4,933 ตัน เดนมาร์ก 1,435 ตัน กรีซ(EL) 1,096 ตัน ลิทัวเนีย 314 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 105,989 ตัน เนเธอร์แลนด์ 95,239 ตัน อิตาลี 78,391 ตัน สเปน 49,765 ตัน โปแลนด์ 37,518 ตัน เยอรมนี 33,944 ตัน เบลเยียม 28,148 ตัน บัลแกเรีย 20,737 ตัน สวีเดน 19,918 ตัน สาธารณรัฐเชค 19,618 ตัน ลิทัวเนีย 7,248 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 6,635 ตัน กรีซ (EL) 5,291 ตัน โปรตุเกส 4,920 ตัน เดนมาร์ก 4,482 ตัน สโลวีเนีย (SI) 3,576 ตัน โรมาเนีย (RO) 3,062 ตัน ออสเตรีย 3,034 ตัน ไซปรัส (CY) 2,700 ตัน ฟินแลนด์ 2,651 ตัน โครเอเชีย (HR) 2,346 ตัน ฮังการี (HU) 1,516 ตัน มอลต้า 1,425 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 250,884 ตัน สเปน 34,996 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,700 ตัน ฝรั่งเศส 16,598 ตัน อิตาลี 11,017 ตัน โปแลนด์ 7,417 ตัน เยอรมนี 2,472 ตัน ลิทัวเนีย 2,466 ตัน โปรตุเกส 1,791 ตัน ไอร์แลนด์ (IE) 1,724 ตัน บัลแกเรีย 819 ตัน สาธารณรัฐเชค 500 ตัน ฟินแลนด์ (FI) 426 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนี้ ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-25 เมษายน 2565 เช่น อิตาลี 112,160 ตัน สเปน 32,565 ตัน เบลเยียม 15,986 ตัน เนเธอร์แลนด์ 14,777 ตัน โปรตุเกส 14,726 ตัน กรีซ (EL) 12,714 ตัน ลิทัวเนีย 4,525 ตัน เยอรมนี 3,250 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,103 ตัน โรมาเนีย 1,924 ตัน โปแลนด์ 1,650 ตัน ฝรั่งเศส 1,328 ตัน เป็นต้น และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 2,847 ตัน อิตาลี 2,228 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,142 ตัน สเปน 784 ตัน กรีซ (EL) 624 ตัน โปรตุเกส 614 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริกา

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ได้เรียกร้องให้สภาองเกรสอนุมัติงบประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวสาลีในสหรัฐฯ ให้สามารถเพิ่มผลผลิต และเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลกลางจัดสรรเงินกู้ระยะสั้นให้แก่เกษตรกรที่ปลูกพืชชนิดอื่นๆ ด้วย โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวมีขึ้นในช่วงที่ราคาธัญพืชทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นหลังจากรัสเซียบุกโจมตียูเครน ซึ่งส่งผลให้การขนส่งข้าวโพดและข้าวสาลีจากทั้งสองประเทศชะงักงัน ขณะเดียวกันเงินเฟ้อด้านราคาอาหารยังคงติดตัวขึ้นทั่วโลก

ทั้งนี้ การขออนุมัติดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ขอสภาองเกรสให้เพิ่มงบช่วยเหลือ 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อให้ยูเครนสามารถป้องกันประเทศจากการโจมตีของรัสเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯระบุว่า ข้อเรียกร้องในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการบริโภคของสหรัฐฯ โดยเฉพาะข้าวสาลีที่ขาดแคลนไปทั่วโลกเพราะภัยสงคราม โดยกระทรวงฯ ตั้งเป้าช่วยเหลือเกษตรกรในสหรัฐฯ ให้สามารถส่งออกข้าวสาลีในปริมาณ 50% ที่ยูเครนเคยส่งออกสู่ตลาดโลก รวมถึงพยุงราคาอาหารให้อยู่ในระดับต่ำสำหรับชาวอเมริกัน

นอกจากนี้ คณะบริหารยังของบประมาณสนับสนุน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจูงใจเกษตรกรผู้ปลูกพืชเป็นเงิน 10 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อเอเคอร์ โดยจะจ่ายเป็นเบี้ยประกันผลผลิตสำหรับถั่วเหลืองที่เพาะปลูกหลังการปลูกข้าวสาลีฤดูหนาวในปี 2566 โดยงบประมาณก่อนหน้านี้จะใช้เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกข้าวสาลี ในขณะที่ยังคงสามารถเพาะปลูกพืชในฤดูใบไม้ผลิได้

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

อาร์เจนติน่า

สถาบัน Instituto Nacional de Estadística y Censos รายงานว่า ในเดือนมีนาคม 2022 อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวประมาณ 41,205 ตัน ลดลงประมาณ 32.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 61,322 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 77.7% เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ที่ส่งออกได้ 23,185 ตัน โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนมีนาคม 2022 ประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 24,879 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 14,575 ตัน ข้าวหักจำนวน 975 ตัน และข้าวหนึ่ง 776 ตัน

ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2022 (มกราคม-มีนาคม 2565) อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 73,708 ตัน ลดลงประมาณ 19.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 91,390 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 40,503 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 29,773 ตัน ข้าวหนึ่ง (parboiled) จำนวน 1,253 ตัน และข้าวหักจำนวน 2,179 ตัน

ในปี 2021 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2021) อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวได้ประมาณ 413,779 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 342,154 ตัน ในปี 2020 ซึ่งชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวขาวจำนวน 277,044 ตัน ข้าวกล้องที่ไม่ใช่ข้าวหนึ่ง (brown rice, non-parboiled) จำนวน 111,616 ตัน ข้าวกล้องที่เป็นข้าวหนึ่ง (brown rice, parboiled) จำนวน 359 ตัน และข้าวหักจำนวน 24,760 ตัน

ในปี 2020 (มกราคม-ธันวาคม 2020) มีการส่งออกข้าวจำนวน 342,154 ตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 407,968 ตัน ในปี 2019 ประกอบด้วยข้าวขาวจำนวน 257,458 ตัน ข้าวกล้องจำนวน 65,455 ตัน

ข้าวเปลือก 19,241 ตัน และข้าวหนึ่ง 402 ตัน โดยที่ในปี 2019 อาร์เจนตินาส่งออกข้าวประมาณ 407,968 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 385,175 ตัน ในปี 2018

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2021/22 (เมษายน 2021-มีนาคม 2522) คาดว่า อาร์เจนติน่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 933,000 ตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปีการตลาด 2020/21 ที่คาดว่าจะมีประมาณ 897,000 ตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น จากการที่เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในปี 2020/21 มากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวในปีที่ผ่านมาสูงขึ้น ประกอบกับได้ผลผลิตดีขึ้น รวมทั้งการที่มีฝนตกลงมาอยู่ที่เกณฑ์ที่ดียังเอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวด้วย

ในส่วนของการส่งออกข้าวนั้น คาดว่าในปีการตลาด 2021/22 จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 460,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากการประมาณการณ์ในปี 2020/21 ที่ 380,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศคิวบา ชิลี บราซิล และสเปน อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกข้าวยังกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคการส่งออก เช่น ค่าขนส่งและราคาค่าระวางเรือที่เพิ่มสูงขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

